

รายงานผลการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดือน มกราคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

1. การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์

ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับตัวอย่างจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 160 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวอย่างเลือด ซีรัม และอุจจาระจากค่างสมเด็จพระเอกาทศรถ ผลการตรวจตัวอย่างอุจจาระพบ ไข้พยาธิตัวกลม รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตัวอย่างจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งตรวจเพื่อการชันสูตรโรคสัตว์และตรวจสุขภาพประจำปี ณ ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564

เจ้าของ	ชนิดสัตว์	ชนิดตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง	ผลการตรวจ
ค่างสมเด็จพระเอกาทศรถ	แพะ	มูลสัตว์	7	พบไข้พยาธิตัวกลมในตัวอย่างมูลสัตว์ จำนวน 1 ตัวอย่าง

2. การดำเนินการด้านตรวจสุขภาพสัตว์ ของคณะทำงานดูแลด้านสุขภาพสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามคำสั่ง ศวพ. ภาคเหนือตอนล่างที่ 52/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดูแลด้านสุขภาพสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 น.สพ. ดิสมรณ อรรถาเวช และ สพ.ญ. รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามการรักษาประจำสัปดาห์ ทำการตรวจสุขภาพแพะป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 ตัว ผลการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและมีอาการดีขึ้นและปล่อยเข้าฝูงเมื่อให้ยาปฏิชีวนะครบตามกำหนด

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สพ.ญ. อังคณา ชันทะบุตร และ น.สพ. สืบชาติ สัจจวาทิต ดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามการรักษาประจำสัปดาห์ ทำการตรวจสุขภาพแพะป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 ตัว ผลการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและมีอาการดีขึ้นและปล่อยเข้าฝูงเมื่อให้ยาปฏิชีวนะครบตามกำหนด แต่ยังคงให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 6 มกราคม 2564 น.สพ. ดิสมรณ อรรถาเวช และ สพ.ญ. รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามการรักษาประจำสัปดาห์ ทำการตรวจสุขภาพแพะและติดตามการรักษาแพะ

ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวน 1 ตัว ผลการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและวิตามินแพะมีอาการทรงตัว ยังคงติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 มกราคม 2564 สพ.ญ. รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง และ น.สพ. สืบชาติ สัจจวาทิต ดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามการรักษาประจำสัปดาห์ ทำการตรวจสุขภาพแพะและติดตามการรักษาแพะป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 2 ตัว ผลการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและวิตามินแพะมีอาการดีขึ้นและปล่อยเข้าฝูงเมื่อให้ยาปฏิชีวนะครบตามกำหนด แต่ยังคงให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีแพะป่วยด้วยอาการขาหน้าเจ็บ 1 ตัว ทำการรักษาโดยให้ยาลดปวดและยาปฏิชีวนะ ผลการรักษาด้วยยาลดปวดและยาปฏิชีวนะแพะขาเจ็บสามารถลงน้ำหนักได้มากขึ้น จึงแนะนำให้แยกเลี้ยงเพื่อสังเกตอาการต่อเนื่อง

วันที่ 27 มกราคม 2564 สพ.ญ. รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง และ น.สพ. สืบชาติ สัจจวาทิต ดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามการรักษาประจำสัปดาห์ ทำการตรวจสุขภาพแพะป่วยด้วยอาการข้ออักเสบจำนวน 1 ตัว ผลการรักษาด้วยยาลดปวดและยาปฏิชีวนะแพะมีอาการทรงตัว ยังคงติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าแพะขาเจ็บที่มีอาการก่อนหน้านี้ ผลการติดตามการรักษา พบว่าสามารถลงน้ำหนักได้มากขึ้นและสามารถกินน้ำ อาหารได้ตามปกติ จึงแนะนำให้แยกเลี้ยงเพื่อสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนแพะป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 2 ตัว ที่มีอาการก่อนหน้านี้ ผลการติดตามการรักษา พบว่ามีอาการดีขึ้น น้ำมูกลดลง แต่ยังคงให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง